

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชุปการเมือง (26 ก.พ.61)	ออกกำลังกายระหว่างประชุม -กล่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว .สธ. มีแนวคิดให้ ชัยบำรุงกาย คลายเมื่อยระหว่างการประชุมนาน ๆ ล่าสุด รมว.สธ.พร้อมด้วยที่ปรึกษาเดินเพลงคึกก็เสี่ยงทาย ระหว่างตรวจติดตามการทำงานของกรมการแพทย์ กรมอนามัย ต้องมาลุ้นว่าคราวหน้าจะ เดินเพลงอะไร ซึ่งความหนักใจคงไปตกที่ รพ.ต่าง ๆ เพราะ รมว.สธ.ชอบลงพื้นที่ไม่บอกล่วงหน้า อาจเตรียมเพลงให้ไม่ทัน
มติชน ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ (26 ก.พ.61)	โครงการก้าวคนละก้าว -เสนอข่าว ตูน บอดี้ สแลม มอบเงินบริจาคในโครงการก้าวคน ละก้าว 1,300 ล้านบาท ให้กับ ให้กับ 11 รพ. โดยมี พล.ต.นิมิตร สะโฆทาน ประธานมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า และบุคลากรแต่ละ รพ.เป็นตัวแทนรับมอบ ภายในงานยังจัดกิจกรรมวิ่ง ลอง RUN 2018 ระยะทาง 5 กม. เพื่อเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่เคยวิ่งได้ร่วมออกกำลังกาย และเป็นการระดมเงินบริจาคสมทบจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของ รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ที่ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนด้วย ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลนั้นจะสมทบเข้าโครงการก้าวคนละก้าว จะปิดยอดในวันที่ 31 พฤษภาคม หลังจากนั้น จะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการวิ่งก้าวคนละก้าวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ยาวไปอีก 3 เดือน
มติชน (25ก.พ.61)	-เสนอข่าว นายชายชาญ ไบมงคล ศรีเอทีพีและที่ปรึกษาโค รงการก้าวคนละก้าว กล่าวว่า ในวันที่ 25 ก.พ. เวลา 15.00 น. ที่สวนวชิรเบญจทัศ ทีมงานนำโดย ตูน บอดี้สแลม เตรียมจัดงานมอบเงินบริจาคในโครงการจำนวน 1,300 ล้านบาท ที่เป็นการจัดสรรเงินบริจาคงวดแรกให้กับ 11 รพ. ประกอบด้วย รพ.ยะลา 91 ล้านบาท รพ.สุราษฎร์ธานี 136.5 ล้านบาท รพ.ศูนย์ราชบุรี 130 ล้านบาท รพ.เจ้าพระยามหราช 91 ล้านบาท รพ.สระบุรี 104 ล้านบาท รพ.ขอนแก่น 143 ล้านบาท รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 91 ล้านบาท รพ.นครพิงค์ 91 ล้านบาท รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ 110.5 ล้านบาท รพ.น่าน 91 ล้านบาท และรพ.พระมงกุฎเกล้า 221 ล้านบาท โดยจะยังเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 และแบ่งสรรเงินบริจาคที่เหลืออีกครั้ง เชื่อกันว่าทุกรพ.จะมีการตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบเงินบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ
เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ (25ก.พ.61)	ผู้ป่วยโรคไต -เสนอข่าว นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับการ ร้องเรียนจากผู้ป่วยไตวายที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือด ว่า รพ .รัฐแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี เรียกเก็บเงินค่ามัดจำการทำเส้นฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 30,000 บาท ถ้าไม่มีมัดจำจะไม่ได้รับบริการ โดยรพ.ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 ว่า 1.ในวันนัดทำการผ่าตัด รพ .จะตรวจสอบสิทธิซ้ำ หากผู้ป่วยได้ส่งเบิกจากรพ.อื่นแล้วจะถือว่าใช้สิทธิเบิกครบ 1 ครั้งต่อ 1 ปีแล้ว ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และ 2.ในวันนัด ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินมัดจำตามที่ระบุ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วย ถือว่าไม่มีความเป็นธรรมและกีดกันไม่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ เข้าข่ายผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งผู้ป่วยในพื้นที่สปสข.เขต 10 อุบลราชธานี ที่ทำเส้นฟอกเลือดจะต้องส่งมาทำที่รพ.นี้หมด เครือข่ายฯ ได้ร้องเรียนไปยังสปสข.และเข้าพบผู้บริหารรพ.เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 ซึ่งอ้างเหตุผลว่ารพ.ขาดทุนจึงต้องทำ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ให้ยกเลิกประกาศของรพ.โดยเร่งด่วน 2.ห้ามเก็บร่วมจ่ายโดยเด็ดขาด 3.ห้ามเก็บมัดจำทุกกรณี เบื้องต้นผู้บริหารรพ.รับปากว่าจะทบทวนคำสั่ง คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561 ซึ่งทางชมรมฯ จะติดตามความคืบหน้าต่อไป ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ป่วยโรคไต เราพยายามให้สิทธิสวัสดิการเต็มที่

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อยู่แล้ว
<p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ (25 ก.พ.61)</p>	<p>กิจการตลาด</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย ตูแก้ว ผอ.ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวถึงการจัดการตลาด ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่า พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการตลาด แม้จะเป็นกฎหมายของ สธ. แต่ได้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดำเนินการ กรณีตลาดที่เป็นชาวนั้น อยู่ภายใต้การดูแลของ กทม. ซึ่งมอบให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่บริหารจัดการ ปัญหาของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสาธารณสุขอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องการเปิดตลาด ซึ่ง คกก.ตรวจสอบฯ จะเป็นผู้พิจารณา</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน สปริงนิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า (24 ก.พ.61)</p>	<p>ปลาปักเป้า</p> <p>-เสนอข่าว ที่บ้านหลักแดง อ.ลิขิต จ.ชลบุรี มีลูกเรือประมงชาวเมียนมาของ เรือกระแสนิวส์ 31 เสียชีวิต 2 คน และอาเจียนรุนแรง 1 คน สาเหตุเนื่องจากรับประทานไข่ปลาปักเป้าทอด โดยนายตาสซึ่งกินมากที่สุดเสียชีวิตทันที ต่อมาอีก 3 ชั่วโมง นายชิตเสียชีวิตตาม ส่วนนายชูจิกินน้อยที่สุด พอเรือเทียบท่าถูกนำส่งรพ.ลิขิตช่วยเหลือได้ทัน</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยมีอาการจากพิษปลาปักเป้าทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด 6 ครั้ง ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วย 17 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยปลาปักเป้ามามีพิษ “เตโตรโดท็อกซิน” กระจายอยู่ในอวัยวะภายใน ทั้งตับ ลำไส้ และหนังปลา ส่วนที่มีพิษมากที่สุดคือไข่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูปลาวางไข่พิษจะมีมากที่สุด ที่สำคัญความร้อนไม่สามารถทำลายพิษได้ รวมทั้งความเค็มจากการแปรรูปเป็นปลาร้าไม่สามารถทำลายพิษได้เช่นกัน ประชาชนจึงไม่ควรรับประทาน เพราะมีพิษร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ขอให้สังเกตเนื้อปลาที่แลเป็นชิ้นจำหน่ายในตลาด อาจมีเนื้อปลาปักเป้าปะปน โดยจะมีเนื้อคล้ายเนื้อสันของไก่ ทำให้ คนทั่วไปเรียกว่า ปลาเนื้อไก่ หลังกินประมาณครึ่งชั่วโมง จะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ชาที่ลิ้นและริมฝีปาก ลามถึงหน้าและแขนขา ระบายในลำคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เดินไม่ไหว ร่างกายเป็นอัมพาต หายใจล้มเหลว อาจเสียชีวิตภายใน 4-6 ชั่วโมง ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณที่กิน ปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษหรือยารักษา ต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (26 ก.พ.61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (26 ก.พ.61)</p>	<p>พัฒนาสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย . ให้ข้อมูลว่า ในปี 2558 มีมูลค่าสมุนไพรทั้งที่เป็นยาและอาหารเสริม 6,000 ล้านบาท เป็นยา 600 ล้านบาท (ร้อยละ 10) ส่วน ปี 2560 มูลค่าเพิ่มเป็น 8,000 ล้านบาท เป็นยาราว 900 ล้านบาท (ร้อยละ 11.25) ออย.มีการทำงานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อพิจารณาส่งเสริมสมุนไพร ซึ่งโดยมากจะมุ่งเน้นในเรื่องการเป็นอาหารเสริม เนื่องจากขออนุญาตได้ง่ายกว่าการพัฒนาเป็นยา โดยจากการระดมความเห็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สมุนไพรไทยที่รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Thailand Champion Herbal Products: TCHP) 5 รายการ ได้แก่ 1.กาวเครือขาว 2.กระชายดำ 3.บัวบก 4.โพล 5. ลูกประคบ เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ ได้ราว 120,000 ล้านบาท คิดเป็น 50% ของมูลค่าการตลาดสมุนไพรทั้งระบบ และสร้างอาชีพ แก่เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน ๆ ละ 400,000 บาทต่อปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ดออย. กล่าวว่า ออย.จะจัดซื้อเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 77 ล้านบาท เพื่อติดตั้งในโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ที่จะก่อสร้างเสร็จในกลางปีนี้ สำหรับทำการสกัดสารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น จากการที่ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน Antiox ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นยา และจะมีการก่อสร้างโรงงานสารสกัดสมุนไพร งบประมาณ 717 ล้านบาท ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินงานด้านสมุนไพรครบวงจรต่อไป ระยะแรกจะเริ่มดำเนินการผลิตสารสกัดจากขมิ้นชันและกระชายดำ</p> <p>ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการ ออย. กล่าวว่า ออย.จะดำเนินโครงการเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming) นำร่องส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการร่างสัญญากับเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน ให้ใช้วิธีการปลูกแบบปลอดสารและการันตี การรับซื้อต่อปี โดยให้ราคาตาม เปอร์เซ็นต์ของสารสกัด ซึ่งวันที่ 3-5 มี.ค. 2561 จะลงดูพื้นที่ที่ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลาและปัตตานี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน (26 ก.พ.61)</p>	<p>โครงการเข้าถึงยาต้านพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช . กล่าวว่า สปสช .ร่วมกับศูนย์พิษวิทยา รพ.รามธิบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา กำพรัากลุ่มยาต้านพิษ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อจัดหาและจัดซื้อยาต้านพิษเร่งด่วนที่ควรมีในประเทศ โดยใช้ฐานข้อมูลของศูนย์พิษวิทยา ผลการดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา กำพรัากลุ่มยาต้านพิษในช่วง 7 ปี มีผู้ป่วยเข้าถึงยา กำพรัากลุ่มยาต้านพิษทั้งสิ้น 27,436 ราย แยกเป็นกลุ่มยาต้านพิษ 1,800 ราย และกลุ่มเซรุ่มแก้พิษงู 25,636 ราย และยังช่วยประหยัดงบประมาณการจัดซื้อยา โดยเฉพาะเซรุ่มแก้พิษงูเดิมจัดซื้อเกือบ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี แต่ตั้งแต่ปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี ประหยัดงบได้ 179 ล้านบาท</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (25ก.พ.61)</p>	<p>หลักเกณฑ์โฆษณาสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส . กล่าวว่า ขณะนี้ สบส .ได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 ส่งผลให้การโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงเผยแพร่ได้ โดยการกระทำไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชน เห็น ได้ยิน หรือทราบ ข้อความ เสียงหรือภาพ เพื่อประโยชน์ทางการค้า เป็นการ “โฆษณาหรือประกาศ ” ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ แต่หากเป็นกา รโฆษณาหรือประกาศซึ่งชื่อและสถานที่ตั้งสถานพยาบาล หรือการแสดงรายละเอียดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 กำหนดให้แสดง ณ สถานพยาบาล ไม่ต้องขออนุมัติ ทั้งนี้ การโฆษณาหรือประกาศที่เผยแพร่ก่อนกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติภายใน 90 วัน คือ 1 พ.ค. 2561 เมื่อยื่นเรื่องแล้ว อนุโลมให้โฆษณาต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา แต่ต้องไม่เข้าข่ายเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล</p> <p>ด้าน นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดี สบส . กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้กำหนดการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ การโฆษณาหรือประกาศฯ ซึ่งชื่อคุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ , บริการทางการแพทย์, อัตราค่าบริการพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์, การให้ส่วนลดเพื่ออนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาส หรือสมาชิก , การแจ้งข่าวสาร เช่น การทำลายเวชระเบียน ย้ายสถานที่ กิจกรมสำคัญในวันต่าง ๆ และการแจ้งวัน เวลา ที่ให้บริการตามที่ได้รับอนุญาต และประเภทที่ 2 คือ การโฆษณาหรือประกาศนอกเหนือจากประเภทที่ 1 อาทิ การให้ส่วนลด หรือการจัดโปรโมชั่นแก่ผู้รับบริการทั่วไป โดยการขออนุมัติจะต้องยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อความ เสียงหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศหากทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยที่ผ่านการรับรองคำแปลจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ดำเนินธุรกิจการแปล เอกสารที่ได้มาตรฐานสากลประกอบด้วย หากพบว่าผู้ใดมีการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุมัติ จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา หรือหากมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (24 ก.พ.61)</p>	<p>ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 และกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมอบให้กรมควบคุมโรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสติดเชื้อมโรคติดต่อฯ ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐาน และได้รับยาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคเท้าช้าง ไทยได้รับประกาศนียบัตรจาก ผอ.องค์การอนามัยโลกที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง เมื่อ 7 ก.ย. 2560 แต่ยังคงต้องมีมาตรการต่อเนื่องในการเฝ้าระวังในพื้นที่แพร่โรคบางจังหวัด และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ยังมีรอยโรคเหลืออยู่ รวมถึงการป้องกันโรคที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบโรค ส่วนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ ได้รับทราบมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรค ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เน้นการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งรณรงค์สื่อสารให้ความรู้ผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัด เพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามแผนการรักษา</p>
<p>เดลินิวส์ (24 ก.พ.61)</p>	<p>รพ.สธ.ร่วมออกหน่วยแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ. สธ. พร้อมด้วย นางประพิร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ประธานมูลนิธิ แสง-โชกั้ เติระกูล นายสวัสดิ์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 นายสมพร ไร่บางยาง อดีตประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กฟภ. นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม และทันตกรรม กว่า 100 คน มาตรวจรักษาชาวบ้านกว่า 5,000 คนที่โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย</p>
<p>ไทยรัฐ (24 ก.พ.61)</p>	<p>ผลงานเด่นกรมอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ. สธ. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของกรมอนามัย และกล่าวว่า กรมอนามัยมีความสำเร็จในการดำเนินงาน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการ “สาวไทยแก้มแดง” เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 3.ผลักดันให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 4.การผลักดัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาคารกักรังในวัยรุ่นปี 2559 ส่งผลให้อัตราการคลอดในวัยรุ่นลดลง 5.การดูแลผู้สูงวัยระยะยาว โดยผลิตผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว ผู้ดูแลสุขภาพ และจัดทำแผนดูแลผู้สูงวัยรายบุคคล ครอบคลุมผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง 171,983 คน ในปี 2561 และ 6.สนับสนุนให้โรงพยาบาลสังกัด สธ.พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน ได้ถึงร้อยละ 94.37 และมี 50 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (24 ก.พ.61)</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงต้นปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-12 ก.พ. ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 15,333 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนมากอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน อายุ 35-44 ปี 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน กรุงเทพฯ และลำปาง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง ด้วยหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอจาม, ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของ, เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหยุดงานหรือหยุดเรียนเมื่อมีอาการป่วย โดยมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย จะหายเองได้ใน 5-7 วัน อย่างไรก็ตาม หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพบแพทย์ทันที</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (26 ก.พ.61)</p>	<p>เตือนระวังสุขภาพช่วงหน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าทั่วประเทศจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมกับมีลมกระโชกแรงจนถึงวันที่ 24 ก.พ. ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในช่วงฝนตกหนัก โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะ ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น พร้อมดูแลสุขภาพและโรคที่มักมาหลังฝนตก ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้ช่วยกันดำเนินมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
<p>มติชน (26 ก.พ.61)</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2561 ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 ก.พ. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 2,526 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 42 เป็นเด็กนักเรียน แม้จำนวนผู้ป่วยจะน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 แต่ปีนี้มีฝนตกประปรายต่อเนื่อง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น รณรงค์กำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>M2F</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. เผยว่า จากข้อมูลของ กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ ม.ค. -</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(26 ก.พ.61)	<p>ก.พ. 2561 พบสุนัข-แมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 247 ตัว สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.5 เท่า และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่ จ.สุรินทร์ และสงขลา ทั้ง 2 รายถูกลูกสุนัขกัดแล้วไม่ไปพบแพทย์ ทั้งนี้จะเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 7 สยามรัฐ (26 ก.พ.61)</p>	<p>สั๊กผิวเสี่ยงติดเชื้อโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า การสักผิวหนังมีความเสี่ยงเกิดโรคต่างๆ ที่พึงระวัง เช่น อันตรายจากสีที่ใช้ทำให้แพ้ เป็นผื่นหรือตุ่มแดง คัน ถ้าไม่ได้รับการหรือปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ผื่นเห่อมากขึ้นได้ เมื่อโดนแดดนานๆ หรือบ่อยครั้ง คนที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิม เช่น สะเก็ดเงิน อาจมีผื่นโรคสะเก็ดเงินกำเริบบริเวณรอยสัก และการสักผิวหนังยังเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค โรคเรื้อน เอดส์ จากการใช้เข็มในการสักที่ไม่สะอาด ไม่ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ หรือใช้เข็มร่วมกับคนอื่น ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ก่อนตัดสินใจสัก ควรคำนึงถึงผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งหาข้อมูลสถานประกอบการที่เชื่อถือได้ก่อนรับบริการ</p>
<p>มติชน (26 ก.พ.61)</p>	<p>โรคพีทีเอสดี</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจพบคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ป่วยโรค PTSD ร้อยละ 0.9 คาดว่าขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 470,000 คน จึงต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยและให้การดูแลอย่างต่อเนื่องจนหมดความเสี่ยง ซึ่งในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 - ธ.ค. 2560 เกิดเหตุการณ์ทั้งหมด 19,622 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6,703 ราย และบาดเจ็บ 13,247 ราย รพ.จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือค้นหาโรคพีทีเอสดี โดยใช้ 2 คำถาม คือ 1.ประสบการณณ์เผชิญเหตุสะเทือนใจอย่างรุนแรงในชีวิต และ 2.เหตุการณ์มีผลกระทบต่อการทำงานในชีวิตในปัจจุบัน ให้ผลแม่นยำร้อยละ 89 นับเป็นความสำเร็จแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ช่วยให้ค้นหาปัญหาทางจิตใจได้เร็วและให้การเยียวยาได้ทันท่วงที ลดความเสี่ยงเกิดโรคนี้ได้ร้อยละ 90 ขณะนี้ได้ขยายผลใช้ทั่วประเทศแล้ว และได้ให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 แปลเป็นภาษามลายูใช้ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วย</p> <p>ด้าน พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผอ.รพ.จิตเวชสงขลา ราชนครินทร์ กล่าวว่า โรค PTSD หากเกิดกับเด็กและวัยรุ่นจะมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง บุคลิกภาพ และอารมณ์ ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือทำสิ่งต่างๆ บางครั้งทำให้เด็กรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า อาจกลายเป็นคนเก็บตัว อารมณ์ถูกกระตุ้นได้ง่าย อาจกลายเป็นคนก้าวร้าวหรือซึมเศร้า หากเกิดในหญิงตั้งครรภ์จะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนบางตัว เช่น Cortisol สามารถผ่านทางรกทำให้เด็กในครรภ์มีขนาดศีรษะเล็กกว่าปกติ มีผลต่อพัฒนาการของสมองและมีผลต่อสติปัญญา อาการของโรคสามารถเกิดขึ้นได้แม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วนานกว่า 6 เดือน ขณะนี้ได้เผยแพร่แบบประเมินหาโรค PTSD ทาง www.skph.go.th เพื่อให้ประชาชนประเมินตัวเอง หากมีความเสี่ยง จะมีคำแนะนำให้พบจิตแพทย์ที่รพ.จิตเวชทั่วประเทศ หรือปรึกษาสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง และอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (26 ก.พ.61)</p>	<p>เกณฑ์คลินิกทันตกรรมคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ทันตแพทยสภา ร่วมกับ กรมการแพทย์ ลงนามความร่วมมือ “ด้านประเมินโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ” เพื่อพัฒนา คลินิกทัน ตกรรม โดยใช้กระบวนการรับรองและพัฒนาคุณภาพ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการบริการ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน มีคลินิกทันตกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านการรับรอง TDCA แล้ว 55 แห่ง</p>
<p>ไทยโพสต์ (24 ก.พ.61)</p>	<p>นโยบายป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด</p> <p>-เสนอสู่ที่ข่าว สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) ร่วมกับ สสส . แถลงผลสำเร็จโครงการระดับชาติต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2558-2560) และขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับชาติแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ .ชนิกา ตู้จินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพ สสส . เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันการแพทย์ 8 แห่ง สสจ. 25 จังหวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นำร่อง และจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ได้แก่ อ่างทอง สมุทรปราการ สระแก้ว และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การแก้ปัญหา ความพิการแต่กำเนิด รัฐบาลต้องประกาศเป็นนโยบายของชาติและดำเนินการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสนับสนุนโภชนาการด้วยวิตามินโฟเลต หรือ B9 ให้กับหญิงตั้งครรภ์ในระดับชุมชนอย่างทั่วถึง โดยได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติร่วมกับ 4 กระทรวง ได้แก่ สธ. ศบ. พม. และมห.</p>
<p>ไทยโพสต์ (24 ก.พ.61)</p>	<p>โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ -เสนอข่าว สสส. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดโครงการปิงส์ ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์เท่าทันสื่อออนไลน์ ประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที และมีวิดิโอความยาวไม่เกิน 4 นาที "รู้เท่าทันสื่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ" และ "รู้เท่าทันสื่อการโฆษณาและสื่อสารการตลาด" ชิงทุนการศึกษา, ทุนเพื่อการผลิตผลงานจริง และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการผลิตสื่อ อายุระหว่าง 15-25 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่- 28 ก.พ. 2561 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.pings.in.th/news/view/6599</p>
<p>ไทยรัฐ (24 ก.พ.61)</p>	<p>มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ -เสนอภาพข่าว นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ ผอ.รพ.วัดเพลง และสุกัญญา มิเกล (ศิลปิน/นักร้อง) ร่วมเปิดตัวมาตรฐาน HA ฉบับใหม่ที่ยอมรับในระดับสากล ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</p>
<p>ข่าวสด(25ก.พ. 61)</p>	<p>รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ -เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ รพ.ศิริราช หรือรถพยาบาลเคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Siriraj Mobile Stroke Unit) ว่า 1.รถคันนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และตรวจเลือดที่จำเป็นในรถ เพื่อตัดสินใจการรักษาเบื้องต้น ระบบจะส่งต่อข้อมูลเพื่อปรึกษาทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเตรียมความพร้อมของกระบวนการรักษาในรพ.ต้นทาง ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ แพทย์จะให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในรถทันที จากนั้นจึงนำส่งผู้ป่วยไปรพ.ต้นทาง 2.ขณะนี้กำลังทดสอบระบบการใช้งานรถ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 25 เม.ย. เฉพาะเวลา 08.00-16.00 น. และจะให้บริการเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมงทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะหารือกับศูนย์เอราวัณและสพล. วันที่ 7 มี.ค. นี้ 3.รถคันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการรักษา ไม่ได้ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ หากการประเมินพบว่าได้ผลดี อาจขยายขอบเขตการให้บริการและจัดทำรถเพิ่มขึ้น 4.การให้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ฉุกเฉินตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถแจ้งผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1669 ได้ และ 5. ท่านที่สนใจสามารถบริจาคเงินสนับสนุนโครงการได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ กองทุน SiCTAmS D.3753</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (24 ก.พ.61)</p>	<p>สป.สธ.สัญจร -เสนอข่าว นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า วันที่ 26-27 ก.พ. 2561 สธ.จะจัดการประชุม สป.สธ.สัญจร ครั้งที่ 2 ที่ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค และติดตามการดำเนินงานภาพรวมระดับประเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขด้วย</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (24 ก.พ.61)</p>	<p>จนท.สาธารณสุขท้องเสีย -เสนอข่าว ข้าราชการ สป.สธ. 9 คน ที่เดินทางมาประชุม เรื่องการจัดระบบการแก้ไขความขัดแย้งจากการบริการทางแพทย์ จัดขึ้นที่โรงแรมโอไฮวา เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-23 ก.พ. 2561 เกิดอาการป่วยอาหารเป็นพิษ นำส่งรพ. เมืองพัทยา โดย หนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยระบุว่า รับประทานอาหารของโรงแรมตลอด หลังเกิดเหตุ จนท.สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้เดินทางสอบสวนโรค ชักประวัติ และเก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจสอบหาสาเหตุ</p>
<p>ไทยรัฐ(25ก.พ. 61)</p>	<p>ยาสมุนไพรหอมแสง -เสนอข่าว ที่สภ.เมืองปราจีนบุรี มีผู้ป่วยและญาติจำนวนมากเดินทางไปลงบันทึกประจำวันก่อนไปรับยาสมุนไพรแก้โรคมะเร็งจากหอมแสง ในเย็นวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. และจากการที่นายแสง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชัยทำสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งแจกผู้ป่วยฟรีเดือนละหลายหมื่นคน ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มอบโล่เกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม ให้เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา
เดลินิวส์(25ก.พ. 61)	จับร้านเหล้าใกล้รร.อนุบาล -เสนอข่าว ทหาร-ตร.และสสจ.เชียงใหม่ นำกำลังเข้าตรวจบริเวณร้านเหล้าในพื้นที่ลานกิมปาร์ค ย่านนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา ส่งเสียงดังรบกวนสร้างความเดือดร้อน และยังตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งด้วย พบว่ามีทั้งหมด 15 ร้าน แต่ปิดไป 2 ร้าน ที่เหลือทั้ง 13 ร้านไม่มีใบอนุญาต จึงควบคุมผู้ดูแลแจ้งข้อหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
มติชน (24 ก.พ.61)	ช่วยเหลือเด็กขาหัก จ.กาฬสินธุ์ -เสนอข่าว นางดวงมาลา แสงกล้า ผอ.รพ.สต.บ้านจอมศรี นางดวงพร บุญธรรม ผอ.รพ.สต.บ้านนากระเดา และนายสยามศรี ภูดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านนาอุตสาหกรรม ต.สายนาวัง อ.นาาคู จ.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเยี่ยมครอบครัวนางสุดารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร อายุ 48 ปี ที่พิการหูหนวก และต้องเลี้ยงดู ด.ช.นพดล วิเศษศรี หลานชายวัย 5 ขวบ ที่ประสบอุบัติเหตุล้มจนขาหัก เบ้ากระดูกสะโพกหลุด ตั้งแต่ ธ.ค. 2560 พร้อมมอบเงินทุนให้กับครอบครัว และพร้อมช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการรักษา ด.ช.นพดลไม่ให้พิการถาวร
มติชน (24 ก.พ.61)	สสอ.แม่สอดให้ความรู้ประชาชน -เสนอภาพข่าว สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จ.ตาก นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ออกรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันรักษาสุขภาพตนเอง พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควัน
ไทยรัฐ(25ก.พ. 61)	มลพิษในอากาศ -เสนอข่าว คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ กทม. คุมเข้มรถบรรทุก รถบัส รถประจำทาง ที่ผลิตไอเสีย ควันดำเกินค่ามาตรฐาน เกิดฝุ่นขนาดเล็ก และควันที่ส่งผลให้ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคภูมิแพ้ พร้อมกันนี้ ควรให้ความรู้ประชาชน ให้รู้เท่าทันและสังเกตอาการป่วย และขอให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์
ข่าวสด (25 ก.พ.61)	วันไตโลก -เสนอข่าว กิจกรรมวันไตโลกปีนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 2561 ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สตรีไทย ไต Strong" มีการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพโรคไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการให้ความรู้เรื่องโรคไต เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไต และเรื่องของสตรีกับโรคไต สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2718- 1898 หรือ www.nephrothai.org



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch